



จุดประกาย

วิภาค ฉัพพรรณ

พรรคประชาธิปัตย์กำลังอยู่ระหว่างการเสาะหา
ข้อมูล และนำข้อมูลที่มีอยู่มาประเมินเพื่อสรุปว่าจะยื่น
ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจอย่างไร
จะลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล "ทั้งหมด"
หรือว่าจะลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น "ราย
บุคคล"

ถามว่าข้อแตกต่างใน 2 กรณีนี้อยู่ตรงไหน นาย
บัญญัติ บรรทัดฐาน เสนอให้นายการเสนอญัตติขอ
เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาล "ทั้ง
คณะ" ไว้ได้อย่างรวดเร็ว

ว่าเป็นการเสนอญัตติเพื่อ "ล้ม" รัฐบาล
ขณะที่กล่าวสำหรับการเสนอญัตติขอเปิดอภิปราย
ทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็น "รายบุคคล"
เป็นการชี้เฉพาะจุด เฉพาะตัวบุคคล

เป้าหมายมิใช่เพื่อ "ล้ม" รัฐบาล แต่มุ่งเพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในรัฐบาล

คำถามที่เสนอต่อพรรคประชาธิปัตย์ในขณะนี้ก็คือ มี
พฤติการณ์อะไรร้ายแรงอย่างเพียงพอที่จะ "ล้ม" รัฐบาล
หรือทำให้รัฐบาลต้องพลัดลงจึงอาจถูกโค่นล้มลงได้
หรือไม่

คำถามที่มีความสัมพันธ์กับข้างต้นอย่างยิ่งก็คือ เวลา
7 เดือนนี้ ไหมเร็วเกินไปหรือ

ภายใน 7 เดือนของการบริหารราชการแผ่นดิน
หากว่ารัฐบาลไม่ทำความผิดและทำความ
ชั่วอย่างร้ายแรง ก็ยากเป็นอย่างยิ่งที่จะสามารถ
โค่นล้มลงได้อย่างง่ายดาย

ความเป็นจริงที่ นายบรรหาร ศิลปอาชา เคย
กล่าวแต่ครั้งดำรงฐานะเป็นผู้นำฝ่ายค้านก็คือ ไม่
มีพรรคฝ่ายค้านใดสามารถ "ล้ม" รัฐบาลได้

จะยกเว้นก็แต่มีความขัดแย้ง "ภายใน" รัฐบาล
หากพิจารณาจากปริมาณ พรรคร่วมรัฐบาลประกอบด้วย
พรรคชาติไทย 92 เสียง, พรรคความหวังใหม่ 67
เสียง, พรรคพลังธรรม 23 เสียง, พรรคกิจสังคม 22
เสียง, พรรคประชากรไทย 18 เสียง, พรรคนำไทย 18
เสียง, พรรคมวลชน 3 เสียง รวมแล้วเป็นพรรคร่วมรัฐ
บาล 223 เสียง

พรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์
66 เสียง, พรรคชาติพัฒนา 53 เสียง, พรรคเสรีธรรม 11
เสียง, พรรคเอกภาพ 8 เสียง
รวมแล้วเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้าน 158 เสียง
กล่าวโดยนัยแล้วเสียงพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่มีทาง
เอาชนะหรือโค่นล้มฝ่ายรัฐบาลได้เลยวันแต่จะค่อยๆ ทำ

ยุทธวิธีเฉียบ "ปชป." ยุทธวิธี "กิน" ทีละคำ โค่นเคเดียว "กลุ่ม 16" จากพรรคร่วมรัฐบาล



ลายทีละส่วนโดยเลือกเอาส่วนที่เปราะบางที่สุด อ่อนแอที่สุด

เป็นการกินข้าวทีละคำ แทนที่จะกินคำเดียวหมดทั้ง
จาน

เป็นการสะสมชัยชนะจากน้อยไปหามาก
จากปริมาณ ไปสู่คุณภาพที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้นกระทั่ง
สามารถฟาดกระหน่ำที่ระบบทั้งขบวนการ
ได้ภายในหมัดเดียว

ถามว่าจะไรคือจุดที่เปราะบางมากที่สุดภายในรัฐ
บาล

ปัญหาที่สุ่มรวมภายในรัฐบาลมากที่สุดกลับมิใช่พรรค
ร่วมรัฐบาลอื่นๆ หากแต่กลับเป็นภายในของพรรคชาติ
ไทยอันเป็นแกนนำของรัฐบาล

ปัญหาภายในของพรรคชาติไทยอันประกอบขึ้นจาก
2 ปัจจัยที่แตกต่างกัน
ปัจจัยหนึ่งอันเป็นองค์ประกอบหลักของพรรคชาติ

ไทยก็คือ สมาชิกดั้งเดิมและที่อยู่ในสังกัดพรรคชาติไทย
ปัจจัยหนึ่งอันเป็นองค์ประกอบเสริมของพรรคชาติ
ไทยก็คือ สมาชิกใหม่และที่อยู่ในสังกัด "กลุ่มเกิดใหม่"
และ "กลุ่ม 16"

ถามว่าเสียง "ซี" ดังมาจากไหนหากมิใช่จาก 2 กลุ่ม
หลังนี้

น่าสังเกตว่าภายในของ "กลุ่มเกิดใหม่" ซึ่งประกอบ
ไปด้วยกลุ่มสามัคคีธรรมเดิมภายใต้การนำของ นาย
ณรงค์ วงศ์วรรณ และ "กลุ่ม 16" ภายใต้การนำของ
นายสุชาติ ตันเจริญ

เป้าหมายหลักน่าจะพุ่งไปยังกลุ่มหลังภายใต้การนำ
ของ นายสุชาติ ตันเจริญ

เนื่องเพราะนักการเมืองกลุ่มนี้ไม่เพียงแต่ถูก "ไหล"
บ่งบอกการไม่ได้รับความนิยมนอกจากประชาชนทั้งในกรุง
เทพมหานครและในกรอบทั่วประเทศเท่านั้น หากแม้กระทั่ง
ภายในพรรคร่วมรัฐบาลจำนวนหนึ่งก็ไม่สบายใจนัก
กับ "รัฐมนตรี" อันเป็นตัวแทนของบุคคลเหล่านี้

อย่าว่าแต่ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเลย จนแม้
แต่ภายในของพรรคชาติไทยในกลุ่มชาติไทย "ยท" ก็มี
ความไม่พอใจอยู่ด้วยเหมือนกัน

"กลุ่ม 16" ดังหากคือจุดเปราะบางที่สุดของรัฐบาล
ทำทีของ ส.ส.บางส่วนของพรรคความหวังใหม่ พรรค
พลังธรรม พรรคนำไทย แสดงออกเด่นชัดเป็นอย่างยิ่งว่า
พร้อมจะเปิดใจกว้างรับฟังข้อมูลจากการอภิปรายของฝ่าย
ค้าน

"กลุ่มวังน้ำเย็น" ในพรรคชาติไทยก็เช่นเดียวกัน
รัฐมนตรี "กลุ่ม 16" ดังหากที่พรรคประชา
ชาติปัตย์จะต้องโค่นเคเดียวออกจากกลุ่มเกิดใหม่
ออกจากพรรคชาติไทย และออกจากพรรคร่วม
รัฐบาลด้วยกัน